



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข  
๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี **นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะกรรมการ**  
เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้



## ๑. พิจารณาการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านสิทธิ มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา

ในประเด็นการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ กระทรวงวัฒนธรรม  
และกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้

**๑.๑ กระทรวงวัฒนธรรม** ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามประเด็น  
การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ  
๑) กิจกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทำร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์ การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)  
การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เป็นต้น และ ๒) กิจกรรมการเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ไทย เช่น การจัดโครงการคัดเลือก  
สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ การเสวนาเครือข่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นต้น



**๑.๒ กระทรวงมหาดไทย** โดยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้แก่ผู้รู้เท่าทันสื่อของ  
สถานศึกษาที่สังกัด อปท. ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ ๑) การดำเนินกิจกรรม  
เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันสื่อโดยจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เช่น โครงการโรงเรียน  
พอเพียงท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา การสร้าง  
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน เป็นต้น และ ๒) การจัดการเรียนการสอน  
เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
การจัดกิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และหลักสูตร “ด้านทุจริตศึกษา” เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานข้างต้น เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

## ๒. การแสดงความคิดเห็นกรณีวุฒิสภาควรมีบทบาทอย่างไร เพื่อรองรับ สถานการณ์ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยเฉพาะหากมีการบริหารจัดการ เรื่อง Big data ควรมีข้อมูลสารสนเทศอย่างไร

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว  
โดยเห็นว่า วุฒิสภาควรมีการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค  
ต่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของภาครัฐ เช่น การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งควรมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐเร่งจัดทำ Big data ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ทั้งนี้ คณะอนุ  
กรรมการการเลือกตั้งจะมีการพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

